

Khánh Hòa Online

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Báo xuân

12:02, 02/02/2014

Thú chơi thủy sinh

Thích 0

Chia sẻ



Xuất phát từ tâm hồn khao khát gần gũi thiên nhiên, bằng niềm đam mê sáng tạo, người chơi thủy sinh đã mô phỏng vào trong bể kính nhỏ nhỏ những tiểu cảnh thiên nhiên lung linh đầy sức sống khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng bị lôi cuốn, ngỡ mình đang thả hồn giữa nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.

Những nghệ nhân đi đầu

Xem nhiều

Video



VIDEO: Học sinh Khánh Hòa chào đón năm học mới



VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tặng máy tính, tủ sách lớp em, học bổng cho các trường khó khăn

Những ngày giáp Tết, thật khó để có được cuộc trò chuyện với anh Hoài và anh Lâm bởi việc kinh doanh thủy sinh của các anh dịp này quá bận rộn so với ngày thường. Nhưng rồi, với máu nghệ sĩ khi gặp người cùng chung niềm đam mê, cuối cùng hai anh cũng tổ chức buổi gặp mặt các hội viên chơi thủy sinh ở Nha Trang để giao lưu cùng chúng tôi tại một quán cà phê khá thanh tịnh.



Anh Lâm đang tỉ mỉ ghép rêu tạo tán cây “cổ thụ” để thiết lập hồ thủy sinh.

Tất nhiên, trong buổi gặp mặt, thú chơi thủy sinh là đề tài chủ đạo mà các hội viên giao lưu chia sẻ. Anh Lâm (chủ cửa hàng thủy sinh Lâm ở 22 Trần Nhật Duật) khiêm tốn giới thiệu: “Tôi được anh em bầu làm Chủ tịch Hội Thủy sinh Nha Trang có lẽ vì tôi lớn tuổi, chứ kinh nghiệm trong “nghề” chơi thú vị này cũng chỉ mới

7 - 8 năm”. Nói vậy, nhưng theo anh em trong hội, anh Lâm là một trong số ít người đi đầu trong phong trào chơi thủy sinh ở Nha Trang từ nhiều năm trước nên anh có nhiều kinh nghiệm trong môn chơi nghệ thuật này. Vốn kinh doanh về cá cảnh, nhưng từ 7 - 8 năm trước, thấy thú chơi thủy sinh ở TP. Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn đặc biệt, anh Lâm đã vào đó “học nghề”. Sau thời gian với nhiều lần thất bại (cây trong bể chết hoặc không phát triển theo ý muốn), đến khi thành công, thấy tác phẩm nghệ thuật của mình không chỉ khiến bản thân tâm đắc mà mỗi ai nhìn thấy cũng trầm trồ nhìn ngắm, anh Lâm đã quyết định chuyển từ kinh doanh cá cảnh sang thủy sinh.

Anh Hoài, chủ tiệm Hoài Lan chuyên kinh doanh hồ cá cảnh, hồ thủy sinh (47 Lê Hồng Phong) cũng là một tay chơi thủy sinh nhiều năm kinh nghiệm và cơ sở kinh doanh về lĩnh vực này của anh cũng là đầu tiên và quy mô nhất ở Nha Trang hiện nay. Trước khi mở tiệm kinh doanh ở Nha Trang từ 8 năm nay, anh Hoài đã từng làm thợ thiết kế, chăm sóc hồ thủy sinh cho một cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh. “Tuy mới du nhập chưa lâu, nhưng hiện nay ở Nha Trang đã có rất nhiều người đam mê thú chơi thủy sinh. Thú chơi này đòi hỏi rất công phu, đầu tư ban đầu có phần cao hơn thú chơi cá cảnh và nếu thiếu kinh nghiệm, để thủy sinh chết phải thay đi thay lại sẽ khá tốn kém. Nhưng khi đã chơi thành công thì khó ai có thể dứt ra được”, anh Hoài chia sẻ.



VIDEO: Thiêng liêng Lễ Thượng cờ tại Quảng trường 2-4



VIDEO: Cùng con vẽ lồng đèn dịp lễ 2-9

Theo anh Lâm, hiện tại phong trào chơi thủy sinh ở Nha Trang đã khá phổ biến và ngày càng thu hút nhiều người đam mê. Vì thế, ngoài anh, còn có 3 tay chơi kỳ cựu đã chuyển từ kinh doanh cá cảnh sang thủy sinh để đáp ứng nhu cầu của những người mê thích thú chơi tao nhã này.

Thỏa sức sáng tạo

Một hồ thủy sinh cơ bản gồm “phần cứng” (bể kính, đèn điện có độ quang phổ lớn để cây quang hợp, nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ nước, đèn sưởi và quạt để điều chỉnh nhiệt độ nước trong khoảng 22 - 28°C, máy lọc nước, bình oxy; đối với một số loại cây thủy sinh còn cần đến bình CO₂) và “phần mềm” dùng để trang trí (đá, gỗ lũa, cây thủy sinh và một số loại tép, cá nhỏ không gây hại cho cây thủy sinh).



Anh Hoài đang ghép lũa để trang trí bể thủy sinh.

Trên cơ sở “phần mềm” này, người chơi có thể thỏa sức sáng tạo để trang trí bể thủy sinh theo ý tưởng của mình. Có người chơi theo phong cách toàn rong rêu, cỏ cây hoa lá; có người thích tô điểm thêm khúc gỗ lũa hoặc cả những phiến đá để không gian bể thủy sinh là một phong cảnh “cỏ cây chen lá, đá chen hoa”... Có người lại cầu kỳ hơn, cứ vài tháng họ trang trí lại bể theo phong cách mới. Như anh Tiến Minh (đường Thống Nhất), vốn rất ấn tượng trước phong cảnh những cánh rừng ôn đới với thảm cỏ và những cây gỗ cao lớn nên anh đã mô phỏng... một cánh rừng trong bể thủy sinh. “Máy lọc nước tạo nên sóng ngầm trong bể làm cho những tán cây được tết từ những sợi rong rêu mềm mại lay động như đung đưa trong gió, gợi cho tôi cảm giác thư thái như đang đi dạo trên thảm cỏ, dưới những tán cổ thụ của khu rừng nguyên sinh. Còn nếu để ý đến những chú tép, cá nhỏ lượn tung tăng trong sóng nước,

cảm giác lại bồng bênh như đang lặn giữa một khu rừng ngập dưới đại dương!”, anh Minh cảm xúc về bể thủy sinh do chính tay mình tạo nên. Còn anh Quang Hùng (đường Hùng Vương) lại đặc biệt ấn tượng với cảnh núi non với những vách đá cheo leo hiểm trở trong phim Tây Du Ký nên mô phỏng vào bể thủy sinh của mình với chủ đạo là những viên đá góc cạnh cheo leo. Theo anh Hùng: “Thú chơi này có cái hay là người chơi mặc sức sáng tạo nên tác phẩm của mỗi người có một nét độc đáo riêng. Nhưng có một điểm chung là đòi hỏi phong cảnh tạo ra phải mang đậm nét tự nhiên, phải có hồn để bất kỳ ai nhìn vào cũng có cảm giác như đang ở giữa không gian của một phong cảnh tuyệt đẹp ngoài tự nhiên”.

Nghề công phu



“Tháp Bà”, một tác phẩm anh Tiến Minh vừa hoàn thiện để chơi Tết.

Thú chơi thủy sinh quả có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, mỗi bể thủy sinh hoàn thiện là một phong cảnh độc đáo tuyệt đẹp. Nhưng theo giới chơi môn nghệ thuật này, không phải cứ sắm đủ các món “đồ chơi” cần thiết và thiết lập bể thủy sinh hợp lý là có thể yên tâm ngồi ngắm nghía. Phần lớn người mới chơi thủy sinh thời gian đầu vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc dẫn đến cây cỏ trong bể không phát triển như ý muốn, thậm chí bị lụi tàn. “Thủy sinh là một thú chơi đòi hỏi nhiều công phu và kỹ thuật. Thay nước đúng chu kỳ, giữ nhiệt độ ổn định, điều tiết thời lượng chiếu sáng “đèn mặt trời”, lượng khí CO₂ và O₂, dinh dưỡng và khoáng chất thích hợp để cây có điều kiện phát triển tốt nhất là những quy chuẩn nghiêm ngặt và cũng là bí kíp thành công trong thú chơi thủy sinh. Vì thế, chỉ những ai thực sự đam mê mới theo đuổi được thú chơi này” - anh Hoài cho biết. Đối với những người mới vào “nghề” là vậy, còn với những người đã chơi thành công, họ luôn thay đổi để làm mới thú chơi này. Đó là những chuyến trèo đèo lội suối để tìm kiếm gỗ lũa, những loài cây, rong, rêu mới. Khi đã tìm được các loài cây, rong, rêu mới, họ còn mất khá nhiều thời gian để “thuần hóa” chúng phát triển trong môi trường ngập nước.

Theo dân chơi thủy sinh, ngoài tính thẩm mỹ và tạo không gian rộng để người chơi thỏa sức sáng tạo, thú chơi tao nhã này được cho là gần gũi nhất với thiên nhiên và... thân thiện với môi trường nên dù rất công

phu và khá tốn kém, nó vẫn ngày càng mê hoặc nhiều người. Đặc biệt, với cư dân thành phố, không cần đi đâu xa tìm những cảnh sắc thiên nhiên yên bình tràn đầy sức sống để trút bỏ những áp lực công việc và cuộc sống, họ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và “thưởng ngoạn” những phong cảnh đẹp để đó trong bể thủy sinh ngay trong phòng khách nhà mình!

NAM ANH

Website Hội Thủy sinh Nha Trang: <https://thuysinhnhatrang.com>

Cùng chuyên mục



"Phượt" cùng khách Tây



Làm lân Tết



Tết thầy - phong tục đẹp của người Việt



Đường dài chọn bến du ca

Chính trị

Thời sự suy ngẫm:

Xã hội

Giáo dục

Y tế - Sức khỏe

Môi trường - Đô thị

Kinh tế

Thị trường

Tài chính - Ngân hàng

Thế giới

Nhân sự mới

Du lịch

Trải nghiệm -

Khám phá

Điểm du lịch

Video

Góc ảnh

Văn hóa:

Giải trí

Sáng tác

Chuyện cuối tuần

Thể thao:

Thể thao trong

nước

Thể thao quốc tế

Bạn đọc

Hộp thư từ thiện

Vấn đề bạn đọc

quan tâm

Đời sống

Ẩm thực

Làm đẹp

Pháp luật

Chuyện ghi ở tòa

Giải đáp pháp

luật

Phóng sự:

Khoa học - Công

nghệ

Ô tô - xe máy

Báo Khánh Hòa điện tử - Địa chỉ: <http://www.baokhanhhoa.vn>

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Khánh Hòa | Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số: 06/GB-BTTTT ngày 06 tháng 01 năm 2023

Tổng Biên tập: Thái Thị Lệ Hằng

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Triều

Toà soạn: 77 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa - Điện thoại: (0258) 3822019. Fax: (0258) 3562950 - Email: baokhanhhoadientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn "Báo Khánh Hòa điện tử" khi sử dụng thông tin từ website này